

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๗๖๓๕



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๒๔๔๓๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. สำเนาแบบโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ งป.๑)	จำนวน ๑ ชุด

เลขที่ส่งออก ๓๓๔๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งเน้นให้อำเภอเป็นหน่วยสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งการส่งเงินจัดสรรงบประมาณ สำหรับที่ทำการปกครองจังหวัด แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอ แห่งละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๒. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมการปกครองกำหนด โดยให้เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ (ปลัดจังหวัดสำหรับการดำเนินโครงการฯ ของที่ทำการปกครองจังหวัด และนายอำเภอสำหรับการดำเนินโครงการฯ ของที่ทำการปกครองอำเภอ) ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และให้ที่ทำการปกครองจังหวัดรวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ แจ้งกรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำชับให้เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือนี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรมการปกครองจะนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ ๒ มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในรอบต่อไป

๓. ขอความร่วมมือจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ ของที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ บันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง (e-fms) ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน โดยกรมการปกครองจะตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบดังกล่าว อนึ่ง กรมการปกครองได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนาคม จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๗๑๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๓)



ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ กองวิชาการและแผนงาน
<https://multidopa.go.th/tspd>
หัวข้อ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์